

# Hội Ngộ Mùa Xuân của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ

Đỗ Hiếu/DHT phóng viên Đồi Nay Hình: Vũ Doanh

Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ với phần chụp hình lưu niệm lấy liền do Newtekphoto thực hiện và Ban Tổ Chức đài thọ.

Nghi thức khai mạc, chào quốc kỳ, mặc niệm được cử hành đúng 12 giờ do ông Trương Đình Thăng phụ trách, quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa do em Bảo Ngọc trình bày.

Phi Công Ó Đen Lý Tổng, một chiến sĩ Không Quân dũng cảm trong cuộc chiến chống cộng, với những thành tích can trường, vừa bay phi vụ cuối ngày 5 tháng tư, 2019 từ California đã được ông Thăng nhắc nhớ và phân ưu trước quan khách.

Đoàn lân của lớp Thái Cực Đạo thuộc Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn biểu diễn ngoạn mục làm sống lại không khí những ngày Tết Nguyên Đán, được quan khách tán thưởng nồng nhiệt với những bao lì xì đỏ.

Ông Nguyễn Kim Hương Hòa, Chủ Tịch Ban Chấp Hành chào mừng, cảm tạ quan khách và tường trình sinh hoạt Hội trong năm qua.

Ông Lê Hữu Em, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chúc mừng năm mới, cảm tạ sự ưu ái của các hội đoàn, quý đồng hương đối với Hội, ông cũng kêu gọi sự tiếp tay, giúp đỡ của các đồng môn trong công tác tổ chức Hội Nghị Liên Khóa Quốc Gia Hành Chánh toàn thể giới vào tháng chín năm nay tại Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Ông Nguyễn Trường Phát, Phó Chủ Tịch Nội Vụ giới thiệu các hội đoàn, quan khách, giáo sư, cựu sinh viên, tình nguyện viên, các cơ quan truyền thông. Ông Trương Đình Thăng, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ tri ân và tặng quà đến quý Thầy, Cô.

Trong dịp hội ngộ này quyền tự truyện “*Chút Thân Phận Trên Dòng Chiến*” của tác giả Mục Sư Nguyễn Liên Lực được ra mắt cử tọa. Trong lời giới thiệu, ông Nguyễn Kim Hương Hòa cho biết bạn đồng môn của mình từng là một chiến sĩ Biệt Kích chiến đấu tại Vùng Cao Nguyên, tốt nghiệp trường Bộ Binh Thủ Đức, đậu cử nhân Luật Khoa Saigon và trúng tuyển vào Ban Cao Học Quốc Gia Hành Chánh Khóa 10, năm 1974. Mục Sư Trần Nhật Thăng nói ông chưa hề biết ông Lực trước đây nhưng khi đọc cuốn tự truyện của đồng môn Nguyễn Liên Lực, ông đã bị cuốn hút, say mê và hấp dẫn không bỏ xuống được, đọc cho đến những giòng chữ cuối cùng thì mới hay trời đã sáng, qua những lời văn bình dị, mà ông cho là quá hay nên tha thiết đề nghị với Hội nên sớm tổ chức ra mắt cuốn sách đặc biệt này.

Tác giả, Mục Sư Nguyễn Liên Lực trình bày về cuộc đời của mình từ thuở niên thiếu đến nay ông được 78 tuổi, từng là lính Biệt Kích, vừa hành quân vừa tự học, thi đậu tú tài I, tú tài II, cử nhân Luật Khoa, rồi Cao Học Hành Chánh Ban Ngoại Giao.

Ông không bao giờ nghĩ là mình có thể đến Washington D.C, thủ đô quyền lực của thế giới để ra mắt đứa con tinh thần của mình trước một cử tọa quan trọng và đông đủ như hôm nay.

Theo ông, đây không phải là cuốn hồi ký, mà là hình thức tự truyện cho dễ đọc, kể lại về thân phận của mình, cuộc đời trôi nổi suốt 30 năm thời chinh chiến, điêu linh, loạn lạc. Ông muốn nói lên thân phận của cả một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam như ông, lớn lên trong cuộc chiến khốc liệt đồng thời nhả nhừ những thế hệ tiếp nối hãy chiêm ngưỡng, thán phục những bậc cha anh đã hy sinh xương máu cho quê hương, đất nước Việt Nam Tự Do.

Ông hết lòng cảm ơn tất cả mọi người đã khuyến khích, hỗ trợ mình ra mắt quyển sách, trong đó có các huynh trưởng, đồng môn, chiến hữu, ông cũng đặc biệt biết ơn hiền thê của ông đã luôn tận tụy, nhẫn nại, hy sinh cho chồng con.



“Ly Rượu Mừng” và “Việt Nam-Việt Nam” là hai màn đồng ca mở đầu chương trình văn nghệ, kế đó là tiếng hát của các ca sĩ Nguyễn Thuần, Thiện Hạnh, Kiều Nga, Robert Trịnh, Nguyễn Đình Duy.



Sau màn xô số mừng Xuân và chụp hình lưu niệm đại gia đình Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông, buổi hội ngộ kết thúc lúc 3 giờ 30.